



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

### 1. ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ รร.โพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรม

### 2. กฎหมายควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน), เพจชมรมแพทย์ชนบท

- พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีดำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. โดยกำหนดให้ 1.ให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศศส.เรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 2.กำหนดให้สถานีดำรวจและสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นพื้นที่ห้ามสูบกัญชาหรือกัญชง 3.ให้หัวหน้าสถานีดำรวจและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตร. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อสันทนนาการในสถานที่ราชการของ ตร. ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ 4.ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการมิให้กระทำการที่ทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในสถานที่ราชการ หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมาย

### 3. ผลกระทบหลังปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. ตอบสัมภาษณ์ กรณีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นกัญชาของแพทย์ชนบท ที่เอื่อยโยงไปถึงพรรคการเมืองดัง รวมถึงมีคำสั่งถึงผู้บริหารกระทรวงสั่งห้ามประธานชมรมแพทย์ชนบทให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องกัญชาเด็ดขาด รวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกช่องทางว่า ผู้บริหาร สธ.ไม่ได้มีอำนาจสั่งการแบบนั้น ไม่ทราบข่าวลือมาจากไหน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ch7) เพจชมรมแพทย์ชนบท


- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โปสต์ กัญชาทางการแพทย์ บุคลากรสุขภาพกำลังเดินหน้าเต็มตัว แต่นโยบายกัญชาเสรีไม่อาจสนับสนุนได้ โดยเหล้าบูหรือมีขอบเขตจำกัด กัญชาเองก็ควรเช่นนั้น ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงที่กำลังร่างยังไม่คลอดง่าย การจะลดผลกระทบจากสุญญากาศของกฎหมายกัญชาในช่วงนี้ นี่คือโจทย์ที่ทุกคนต้องช่วยกัน


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์

- นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษก กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กล่าวเป็นห่วงต่อการบริโภคกัญชาในประเทศจะเกิดปัญหาในเรื่องการท้องเที่ยว เพราะหลายประเทศยังให้กัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ และเรื่องระยะเวลาตกค้างในร่างกาย เยาวชนเสพกัญชาในโรงเรียน หน่วยงานมีการดูแลอย่างไร โดยเลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า สธ. ออกประกาศ เรื่องการห้ามสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเหตุรำคาญ เดือดร้อน หรือห้ามจำหน่ายกัญชาให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่วนการใช้กัญชาในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ได้มีการอนุมัติให้ใช้กัญชาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1,400 รายการ ซึ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่มีการวิจัยในห้องแล็บและต้องระบุ มีค่า THC ไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ด้านผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงการตรวจสอบในกัญชา เมื่อเสพแล้วจะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน และค่อยๆ ออกมาอยู่ในปัสสาวะ ดังนั้น จะใช้วิธีการตรวจปัสสาวะ ซึ่งการเสพ 1 ครั้ง สารจะอยู่ในปัสสาวะได้ 6-7 วัน หากเสพจำนวนมากอาจอยู่ได้ 2-3 เดือน ดังนั้นการตรวจปัสสาวะไม่ได้บอกสถานะว่าขณะนั้นใช้กัญชาหรือไม่ จึงเปลี่ยนเป็นการตรวจเลือดแทน ซึ่งสารจะอยู่ในเลือดไม่เกิน 12 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากการเปิดเสรีกัญชาทั่วประเทศ สังคมกำลังป่วยหนัก กำลังเป็นยุคบั้งไฟครองเมืองเสรี รัฐบาลอย่านิ่งนอนใจ โดยอ้างว่าร่าง พ.ร.บ. ประกอบออกมาจะดีขึ้น เพราะวันนี้ทั้งโซเชียล วิทยุ โทรทัศน์ โฆษณาสินค้าผสมกัญชากันอย่างเปิดเผย ตักตักน้ำใกล้สถานศึกษา ร.ร. รพ. คอนโดมีเนียม เชื่อว่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดี จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยกเลิกเสรีกัญชาไว้ก่อนจนกว่า พ.ร.บ.ประกอบจะประกาศใช้เพื่อคืน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สังคมที่ดีให้กับครอบครัวคนไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Drama Addict</p> <p>- เพจ Drama Addict โพสต์ชายบราซิลอายุ 25 ปี เดินทางมาเที่ยวไทยเสพกัญชา หลังจากนั้นพกกัญชาเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียต่อ ตำรวจค้นเจอกัญชาในตัว 9.1 กรัม จึงถูกจับดำเนินคดี</p> <p><b>4. วิจัยต่อยอดกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน)</p> <p>- ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ม.เชียงใหม่ เผย มช.ร่วมกับบริษัท แอดแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกัญชา มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีการตัดต่อดอกกัญชากัญชาล็อตแรก ซึ่งเป็นสายพันธุ์กานาฮุนิก สายพันธุ์นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่มีสาร CBD ค่อนข้างสูง และ THC ต่ำ ส่งต่อให้กับคณะเภสัชศาสตร์ นำไปสกัดหาสารสำคัญและเตรียมพัฒนาเป็นสูตรยาที่เหมาะสมต่อไป</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 6 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,428 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,536,445 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม 30,758 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,049 ราย รักษาหายสะสม 4,480,895 ราย ยังรักษาอยู่ 24,792 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 556,207,315 (+775,949) ราย เสียชีวิต 6,364,095 (+1,231) ราย รักษาหาย 530,625,327 (+645,960) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์การระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thainews, bbc, nationtv, INN)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ยืนยันสถานการณ์โควิด 19 ของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ แม้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงในบางพื้นที่ ขอประชาชนอย่ากังวล เน้นปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข มั่นใจระบบสาธารณสุขมีความพร้อมดูแลผู้ป่วย ยืนยันว่า รัฐบาลและศบค. พร้อมสนับสนุน สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดการแพร่ระบาดในอนาคตขึ้น</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 กำลังระบาดมากขึ้นในบริบทโอมิครอน ติดง่าย เชื้อไม่แรง และเปิดประเทศแล้วมีโอกาสของการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ ส่วนจำนวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ เพราะส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว ส่วนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ที่ระบาดในกรุงเทพฯ ขณะนี้ ได้เตรียมเวชภัณฑ์สถานพยาบาลให้พร้อม ทั้งนี้ ถ้าได้รับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป อาการจะไม่รุนแรง ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทย เข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจากนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด 19 (Living with COVID) เหมือนโรคอื่น ๆ โดยจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงมีการเปิดประเทศ อาจพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นระลอกเล็กๆ (Small Wave) ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่จะไม่ใช้การระบาดใหญ่ สธ. มีการเตรียมความพร้อมรองรับตามแนวทาง 3 พอ คือ หมอพอ เตียงพอ ยา และเวชภัณฑ์พอ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เดิมกำหนดให้กักตัวผู้ป่วยโควิด 7+3 วัน คือ กักตัว 7 วัน สังเกตอาการอีก 3 วัน ล่าสุด คกก.วิชาการ ได้ลดเหลือ 5+5 วัน คือ คือกักตัว 5 วัน สังเกตอาการอีก 5 วัน จะนำเข้าที่ประชุม ศบค. 8 ก.ค. นี้ ส่วนนายอนุทินขณะนี้ติดเชื้อโควิด 19 เกิน 10 วันนับตั้งแต่วันที่มีอาการ ช่วงที่ออกงานเมื่อ 4 ก.ค. ที่ผ่านมาก็ยืนห่างจากคนอื่น ส่วน 1 ก.ค. นี้จะให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นนั้น ให้รอดิที่ประชุม ศบค. เพราะต้องมีการพิจารณาทั้งมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังคม และกฎหมาย ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1.กิจกรรมจำนวนมาก ส่วนใหญ่จากงานสังสรรค์ และ 2.มาจากเชื้อ BA.4 และ BA.5 แพร่กระจายเร็วที่กำลังติดตามคือการรองรับผู้ป่วยหนักและเตียง ซึ่งภาพรวมของไทยส่วนใหญ่รักษาตัวอยู่บ้าน เตียง รพ. จึงยังเพียงพอ ส่วน กทม. มีระบบที่ซับซ้อน บางรายอาการเบาแต่จำเป็นต้องอยู่ รพ. เนื่องจากประกันสุขภาพที่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องนอน รพ. ทำให้เสียเตียงไปจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่นับว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่ เพราะลักษณะการระบาดในขณะนี้จะเป็นครั้งๆ ตามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป</p> <p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์ว่า การระบาดของประเทศไทยขณะนี้ไม่ได้แตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลกที่พบการระบาดของเชื้อโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ไปแล้วกว่า 110 ประเทศ และการรายงานตัวเลขติดเชื้อที่แท้จริงก็ต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากหลายประเทศเลิกตรวจหาเชื้อไปแล้ว บางประเทศที่ตรวจก็ไม่ได้ออกสายพันธุ์เช่นเดียวกับไทย เพราะมีการเปิดประเทศจึงพบ BA.4 และ BA.5 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อมาถึงก็ตรวจน้อยลงโอกาสแพร่กระจายเชื้อจึงมากขึ้น คาดว่าไม่นานเชื้อ BA.4 และ BA.5</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จะกลายเป็นสายพันธุ์หลัก แต่ข้อมูลทั่วโลกพบว่าเชื้อไม่ก่อความรุนแรง สิ่งที่ต้องย้ำคือ มาตรการต่าง ๆ ต้องกลับมากระชับมากขึ้น โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์</p> <p><b>2. สายพันธุ์ BA.2.75</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยว่า ศูนย์จีโนมฯ เร่งพัฒนาชุดตรวจโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะแทนที่ BA.5 ให้แล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ เพื่อพร้อมใช้หากระบาดในไทย รัฐบาลภายใน 24-48 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการตรวจ RT-PCR เล็กน้อย บ่งชี้ได้ 10 สายพันธุ์ ได้แก่ โอมิครอน BA.1, BA.2, BA.4, BA.5, BA.2.12.1, BA.2.75, เดลตา, อัลฟา, เบตา, แกมมา</p> <p><b>3. ใช้ผล ATK กลับเข้าเรียน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เผยทราบว่ามีโรงเรียนบางแห่ง เมื่อนักเรียนติดโควิด 19 รักษาหายที่บ้านและกักตัวครบตามกำหนด แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์จึงจะกลับเข้าเรียนได้ ทำให้ต้องเสียเงินค่าใบรับรองแพทย์ เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย จึงเน้นย้ำสถานศึกษาให้ใช้ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่เป็นลบนำมาแสดงได้ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สธ. เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 53</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, Bangkok Post ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., มติชน, ทวีช่อง 3,5,NBT, inn, thailandplus, newtv, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 53 ประจำปี 65 ที่ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม บริษัท อัครีปรกาการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมี ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในปีนี้อายาเสพติดให้โทษของกลางจากคลังเก็บรักษายาเสพติด อย.ที่ทำการเผาทำลายมีจำนวน 40,706.715381 ก.ก.จาก 185 คดี มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ของกลางทั้งหมดจะถูกเผาทำลายด้วยเตาเผาขยะอันตราย (Hazardous waste Incinerator) ซึ่งเป็นระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) มีระบบควบคุมสารมลพิษที่หลีกเลี่ยงจากการเผาทำลายและการตรวจสอบควบคุมสารมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	-
<p><b>สธ. - อว. ลงนาม MOU ป้องกันการเกิดนักสูบบุหรี่ใหม่ สร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, คมชัดลึก, thailandplus</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิพนรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย รศ.พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัด อว. ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และอธิการบดี 15 แห่งทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันมิให้เกิดนักสูบบุหรี่ใหม่ รวมถึงคุ้มครองสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาไม่ให้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่</p>	-
<p><b>กรม.มีมติแต่งตั้งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งนางศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคไม่ติดต่อ) กรมควบคุมโรค สธ. ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 65 เป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์</p>	-